
“สิ่งที่เราเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของคนอื่น

เราต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่น ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ทำ ให้ได้ดี

สิ่งนี้ก็จะเป็นผลดีต่อคนอื่นๆ ที่เราได้ไปช่วยเหลือเค้าค่ะ”
แพทย์หญิงกมลชนก โป้ซิ้ว

 บัณฑิตแพทย์ที่ได้รับคะแนนสอบยอดเยี่ยม
Comprehensive Examination: 

Clinical Sciences III (OSCE)

	 เมื่อวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2557	 ได้มีการจัดพิธี
กล่าวคำาปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี	 รุ่นที่	
44	และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี	ประจำาปี	2556	ณ	
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์	 เวชชาชีวะ	 โดยทีมงานนิตยสาร	
@Rama	ได้มีโอกาสสัมภาษณ์บัณฑิตแพทย์รามาธิบดีที่
เพิ่งจบการศึกษา	 เป็นแพทย์รุ่นใหม่ป้ายแดงและได้รับ
คะแนนยอดเยี่ยมในการสอบประเภทต่างๆ	 พวกเค้ามี
เคลด็ลบัในการเรยีนอยา่งไรกนับา้ง	มาตดิตามกนัเลยคะ่

กับบัณฑิตแพทย์ ปี 56



(จากรูปด้านล่างเรียงลำาดับจากซ้ายไปขวา)

นายแพทย์ชัชพล พันธุ์แพ 
บัณฑิตแพทยผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบ	
Comprehensive	Examination:	Clinical	Sciences	I	(X-ray)
นายแพทย์ศุภวิชญ์ เจษฎาชัย 
บัณฑิตแพทยผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบ	
Comprehensive	Examination:	Clinical	Sciences	II	(MEQ)
แพทย์หญิงกมลชนก โป้ซิ้ว 
บัณฑิตแพทยผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบ		
Comprehensive	Examination:	Clinical	Sciences	III	(OSCE)

นายแพทย์พฤกษ์ เอี่ยมสกุลรัตน์	
บัณฑิตแพทยผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบ		
Comprehensive	Examination:	Clinical	
Sciences	I	(MCQ)
นายแพทย์เจษฎา เขียวขจี 
บัณฑิตแพทยผู้ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในการสอบ		
Comprehensive	Examination:	Clinical	
Sciences	I	(X-ray)

โฉมหน้�บัณฑิตแพทย์คนเก่ง ปี 2556

Education
Talk ทิพย์สุดา	ตันเติมเกียรติ



นพ.ชัชพล:	 ที่สำาคัญเลยคือ	 การเรียนหมอเนี่ย	
จะไมเ่หมอืนกบัเรยีนคณะอ่ืน	ท่ีสำาคญัท่ีสดุคอืตอ้งรูจ้กั
แบ่งเวลา	เวลาพักผ่อน	เวลาเรียน	เวลามาราวด์วอร์ด	
(ตรวจคนไข)้	แบง่เวลาอา่นหนงัสอื	รูจ้กัทบทวนประวติั
คนไข้หรือโรคที่คนไข้เป็น	 พอเราเจอของจริงแล้วเรา
กลับไปทบทวนจะทำาให้จำาได้มากขึ้น	 ทำาให้การเรียน
ประสบผลสำาเร็จได้มากขึ้นครับ

นพ.ศุภวิชญ์:	 จริงๆ	 สิ่งที่สำาคัญในการเรียนก็
คือ		ความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย	การอ่าน
หนังสือ	การทบทวนความรู้	การไปดูคนไข้ทุกวัน	การ
ตรงตอ่เวลา	เราตอ้งแบ่งเวลาให้ถูก	เรยีนเป็นเรยีน	เลน่
เป็นเล่น	การทบทวนความรู้อยู่ตลอดเวลา	เรียนรู้ด้วย
ตนเองอยู่ตลอดเวลาครับผม

พญ.กมลชนก:	 สำาหรับการเรียนหมอ	 เรื่องที่
สำาคัญที่สุดที่น่าจะเป็นพื้นฐานที่ทำาให้เราตั้งใจเรียน

วันนี้เรียนจบแล้ว เป็นบัณฑิตแพทย์หน้าใหม่
ป้ายแดง รู้สึกอย่างไรบ้าง? 

นพ.เจษฎา:	 ดีใจและรู้สึกขอบคุณทุกๆ	 คนที่
เกี่ยวข้อง	 และขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยสอนและ
ทำาให้เรามีความรู้และประสบความสำาเร็จได้จนถึงทุก
วันนี้ครับ

นพ.พฤกษ์:	 ต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่สั่งสอน
พวกเรามา	ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้

พญ.กมลชนก:	 รู้สึกดีใจมากนะคะ	 เพราะว่า
เรียน	 6	 ปี	 ก็หนักแล้ว	 ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับ
รางวัล	ขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่คอยสอนมาตลอด	
6	ป	ีรวมทัง้อาจารยใ์หญด่ว้ยคะ่ทีเ่สยีสละเพือ่พวกเรา	
ขอขอบคุณพ่อแม่ที่คอยเป็นกำาลังใจให้ค่ะ

นพ.ศุภวิชญ์:	 ก่อนอื่นก็รู้สึกดีใจท่ีได้รับรางวัล	
จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีอาจารย์ที่ช่วยสั่งสอนและ
เพื่อนๆ	ทุกคนที่เป็นกำาลังใจให้และพ่อแม่ที่เป็นกำาลัง
ใจให้ตลอด	ก็รู้สึกดีใจครับ

นพ.ชัชพล:	 ตอนแรกก็งงๆ	 ไม่คิดว่าจะได้ครับ	
พอได้รับรางวัลก็รู้สึกดีใจ	ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน
เพือ่นๆ		แพทยป์ระจำาบ้าน	คนไข้ทุกคนท่ีเป็นคร	ูพอได้
รับรางวัลก็รู้สึกภูมิใจในสถาบันมากยิ่งขึ้น

ช่วยบอกที ว่ามีเคล็ดลับการเรียน
อย่างไรบ้างคะ?

ได้ดีก็คือ	 ความคิดที่เราหวังดีต่อคนไข้	 เพราะว่าส่ิงที่
เราเรียนนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของคนอื่น	
เราต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่น	 ต้ังใจเรียนและก็ทำาให้
ไดด้	ีสิง่นีก้จ็ะเปน็ผลดตีอ่คนอืน่ๆ	ทีเ่ราไดไ้ปชว่ยเหลอื
เค้าค่ะ

นพ.พฤกษ์:	 ตั้งใจเรียน	 ค่อยๆ	 เก็บทีละเล็กที
ละน้อยไปทุกวันแต่สม่ำาเสมอ	 ไม่ใช่ไปอัดๆ	 กัน	 และ
การเรียนจากชีวิตจริงคือ	 การตรวจคนไข้และกลับไป
ทบทวน	เป็นสิ่งที่ทำาให้เราจำาได้มากขึ้น

นพ.เจษฎา:	 ในความเห็นของผมก็คือ	 เคล็ด
ลับที่สำาคัญที่สุดคือความมุมานะและพยายาม	 ต้อง
พยายามตั้งใจอ่านหนังสือมากๆ		ต้องพยายามหมั่น
ดูสำารวจคนไข้เยอะๆ	 	 แบ่งเวลาในการพักผ่อน	 ก็
ช่วยได้ครับ

ต่อจากนี้ไป วางแผนชีวิตในอนาคตไว้
อย่างไรบ้างคะ?

นพ.เจษฎา:	 สำาหรับเป้าหมายในอนาคตก็คือ	
ตั้งใจว่าจะใช้ทุนให้ครบ	 3	 ปี	 จะได้ทำางานที่ชนบท
เพื่อตอบแทนคณะฯ	 และเพื่อจะได้รับทราบระบบ
สาธารณสุขของไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ

นพ.พฤกษ์:	 หลังจากเรียนจบไป	 ก็มีอะไร
ให้เรียนรู้อีกเยอะ	 ฝึกพัฒนาตนเองในอนาคต	 ทำา
ประโยชน์ให้สังคมต่อไปครับ

นพ.กมลชนก:	 ตอนนี้จบมาเป็นแพทย์ใน
โรงพยาบาล	สามารถช่วยเหลือคนในประเทศได้		คิด
ว่าคงจะทำางานเป็นแพทย์รับราชการเช่นนี้ต่อไปค่ะ

นพ.ศุภวิชญ์:	 การจบการศึกษาก็เป็นเพียงแค่
จุดเริ่มต้น	การได้คะแนนดีในห้องเรียนอาจจะเป็นแค่
ส่วนหนึ่ง		สิ่งที่สำาคัญที่สุดก็คือ	นำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อผู้อื่นมากที่สุด	 ก็
คดิวา่จะต้ังใจทำางานในบทบาทหนา้ทีใ่นการเปน็แพทย์
และการอทุศิตนเพือ่คนอืน่ๆ	ทำาประโยชนแ์กส่่วนรวม
ให้มากที่สุด

นพ.	ชชัพล:	พยายามเปน็แพทยใ์ชท้นุในชนบท
ใหด้ทีีส่ดุ	ไมใ่หต้กมาตรฐานงานวชิาชพี	ชว่ยเหลือชาว
ต่างจังหวัด	 ในอนาคตหากได้มีโอกาสก็อยากจะผลิต
งานวิจัยดีๆ	เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงให้กับรามาธิบดีครับ



มาถึงจุดนี้แล้ว มีใครที่อยากขอบคุณและ
กล่าวถึงบ้าง?

นพ.ชัชพล:	 ต้องขอขอบคุณคุณแม่	 เป็นคน
สำาคัญที่ทำาให้สอบติดสถาบันน้ี	 ขอบคุณพี่และน้อง
ที่คอยช่วยเหลือ	สนับสนุนมาตลอด	ที่สำาคัญคือ	ขอ
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน	ทั้งที่คณะวิทยาศาสตร์และ
อาจารย์แพทย์รามาธิบดี	แพทย์ประจำาบ้าน	เพื่อนๆ	
พี่พยาบาล	 พี่เภสัชกรทุกๆ	 ท่านในโรงพยาบาลด้วย
นะครับ	

นพ.ศุภวิชญ์ : 	 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ
ครอบครัว	 คุณพ่อคุณแม่ที่คอยเป็นกำาลังใจให้และ
น้องชายที่ช่วยเหลือในทุกๆ	 อย่างมาโดยตลอด	 ขอ
ขอบพระคุณอาจารย์ตั้งแต่สมัยเรียนในชั้นพรีคลินิก	
อาจารยจ์ากวทิยาเขตศาลายา	ชัน้คลนิกิและคนไขท้กุ
ท่าน	อาจารย์ใหญ่	เพื่อนๆ	ทุกคนที่คอยเป็นกำาลังใจ
ให้	 ช่วยเหลือในการส่งเสริมการเรียนซึ่งมีส่วนทำาให้
จบมาเป็นแพทย์ที่ดี	 น้องๆ	 พี่ๆ	 ในคณะฯ	 แพทย์
ประจำาบ้าน	 รวมถึงเพื่อนร่วมสหสาขาวิชาชีพทั้ง	
พยาบาล	เภสัชกรและบุคลากรที่ได้ร่วมงานที่หอพัก
ผูป้ว่ย	ความสำาเรจ็นีจ้ะไมส่ามารถเกดิขึน้ไดเ้ลย	หาก
ไม่มีแรงผลักดันจากคนกลุ่มนี้ครับ 	 การประสบความสำาเร็จในชีวิตของคนเรา

นั้น	ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถด้านวิชาการ
เพยีงอยา่งเดียว	แต่ยงัมปีจัจยัอืน่ๆ	ประกอบด้วย	เชน่	
การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนในสังคม	การเรียนรู้จาก
สิ่งใหม่ๆ	หรือความผิดพลาดที่พบเจอ		ซึ่งการใช้ชีวิต
เป็นนักศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยนั้น	 ย่อมมีอิสระทั้ง
ทางความคดิ	รวมไปถงึมอีำานาจการตดัสนิใจเพิม่มาก
ขึ้น	 	ซึ่งหากน้องๆ	คนใดสามารถบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองได้เป็นอย่างดีแล้ว	 สิ่งที่คาดหวังไว้	 คง

อยู่ไม่ไกลเกินจะไขว่คว้า	อย่างไรก็ตาม	ทีมงาน
นิตยสาร	@Rama	ขอเป็นกำาลังใจให้น้องๆ	ผู้ที่
กำาลังศึกษาทุกคน	ให้พบหนทางสู่ความสำาเร็จ
โดยเร็วนะคะ	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ


